



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรายงานตัว อัตราค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบและเตรียมตัว โดยมีการกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมที่ปิงกรังศรีโขติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รับการตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยลงทะเบียนขอรับการตรวจระบบออนไลน์ <http://muangkham.lpru.ac.th/cai/bunditLP2565/> ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หรือนำผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองมายืนยันในวันรายงานตัวก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม

หากผลการตรวจ มีผลเป็น “บวก” มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๒. การตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากผลการตรวจมีผลเป็น “บวก” มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๓. บัณฑิตที่ไม่รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ประสงค์จะร่วมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต หรือร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องมีการรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม และมีผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

หรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองจาก Application หมอพร้อมภายใน ๒๔ ชั่วโมง มาแสดง ณ จุดคัดกรอง COVID - 19 หากไม่มีผลการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สามารถเข้ารับการตรวจ ณ จุดบริการตรวจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง (ชำระค่าใช้จ่ายเอง)

หากผลการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) มีผลเป็น “บวก” พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

๔. บัณฑิตที่ประสงค์จะร่วมชมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต หรือร่วมชมพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องมีการรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม และมีผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองจาก Application หมอพร้อม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง มาแสดง ณ จุดคัดกรอง COVID - 19 หากไม่มีผลการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สามารถเข้ารับการตรวจ ณ จุดบริการตรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ชำระค่าใช้จ่ายเอง)

หากผลการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) มีผลเป็น “บวก” พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

๕. บัณฑิตจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการเข้ารับการฝึกซ้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

๖. ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรณีที่บัณฑิตมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของบัณฑิตเป็น “บวก” ขณะฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยจะจัดจุดพักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ และบัณฑิตจะต้องประสานหน่วยงานการรักษาตัวตามสิทธิ์ของบัณฑิต ส่วนบัณฑิตที่อยู่ใกล้ชิดบัณฑิตที่เป็นผู้ติดเชื้อ ให้ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูง และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมอาจพิจารณาตามมาตรการเฝ้าระวังต่อไป

๗. ระหว่างการเดินทางไปขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้อง ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข

๘. ให้บัณฑิตเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากบัณฑิตตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) บัณฑิตจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าวได้

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง